
 

หนา้ 1 ของ 14 
 

 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 
บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568 
 โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
 เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 
 เร่ิมประชุมเวลา 09:30 น. 
 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และ เป็นประธานท่ีประชุมในวนัน้ี       

2. นายตรีขวญั บุนนาค กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง  และ
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4. นายชชัวาล เอ่ียมศิริ กรรมการบริษทั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

5. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภิบาลและการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

6. นายสุธีร์ โลว้โสภณกุล กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (เน่ืองจากติด

ภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) 

รวมจ านวนกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นจ านวนกรรมการเขา้ร่วม
ประชุม ร้อยละ 85.71 
 
รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิทกัษ ์พฤทธิสาริกร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายอพิรักษ ์แสงส่ี   ประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายกริช ล้ีถาวร   VP of Corporate Finance M&A Executive 
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รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวณรยา ศรีสุข   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวสิริมา จิรเมธากุล   ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นายเศรษฐสิน จนัทร์ปลัง่  ผูแ้ทนจากผูต้รวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  ได้แนะน า
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และแจ้งว่าบริษทัฯ มีการบนัทึกภาพการประชุมใน
ลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ เพื่อใช้ในการจดัท ารายงานการประชุม จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองรวม 16 ราย นับจ านวนหุ้น  1,297,712,278 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม  41 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
339,252,741 หุ้น รวมผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,636,965,019 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.0244 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 2,153,210,026 
หุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2568 

 ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีในการจัดประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นจะด าเนินการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และจะด าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่
มีการสลบัวาระ)ไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกทั้งเพื่อความโปร่งใส
ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯ ไดป้ระกาศเชิญผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
เขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  

จากนั้ น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ  เลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง                  
ซ่ึงเลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจงสรุปดงัน้ี 

- การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัน้ี บริษทัฯ ด าเนินการผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผูใ้หบ้ริการ คือ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการรับรองระบบควบคุมการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แลว้ โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
เขา้ร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศพัทมื์อถือได ้นอกจากน้ี ผูใ้ห้บริการยงัไดจ้ดั
ใหมี้การบนัทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ
บนัทึกขอ้มูลจราจรอิเลก็ทรอนิกส์ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมายดว้ย 

- บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ประชุม E-AGM และไดจ้ดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้
(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ี
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ และดว้ยเหตุผลในดา้นความมัน่คงปลอดภยั ห้ามผูถื้อหุ้นเปิดเผยช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผูใ้ช้
แก่บุคคลอ่ืน หรือพยายามลงช่ือเขา้สู่ระบบดว้ยอุปกรณ์อีกเคร่ืองหน่ึงในเวลาเดียวกนั ซ่ึงหากมีการลงช่ือเขา้สู่ระบบ
จากอุปกรณ์เคร่ืองท่ีสอง การลงช่ือเขา้สู่ระบบก่อนหนา้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมติั 

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม
จ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู ่คือ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผูท่ี้รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ
ตามหนงัสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะมา ดงันั้นจึงขอให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกบัหนังสือ
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มอบฉันทะดว้ย ส่วนในกรณีท่ีจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผูรั้บมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงมากกว่า
จ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

- การลงคะแนนเสียง ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คล๊ิก
เลือกปุ่ มใดปุ่ มหน่ึง ของปุ่ ม เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง” โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้เวลาในการ
ลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 นาที และจะมีการแจง้เตือนในทุกวาระท่ีลงมติ 

- บริษทัฯ จดัการประชุมสามญัในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใชว้ิธีลงคะแนน
เสียงผา่นระบบ Quid lab E-Meeting and Voting ซ่ึงไม่ใชบ้ตัรยนืยนัการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

- การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามีมติอนุมติักับ
วาระท่ีน าเสนอนั้น ส่วนผูท่ี้เขา้ประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ
ฉันทะแลว้ว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความ
ประสงคอ์อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหนา้แลว้  

- นอกจากน้ี ใคร่ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้นจนกว่า
การประชุมจะแลว้เสร็จ ดงันั้น จ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
จ านวนผูเ้ขา้ประชุมท่ีไดรั้บลงทะเบียนไว ้

- ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนภายหลงัจากการประชุมเร่ิมแลว้ จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุมส าหรับวาระการประชุมท่ีมี
การสรุปผลการลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 

ก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามหรือความเห็น โดย
การคล๊ิกเขา้ไปในเมนู “พิมพค์ าถาม” เพื่อพิมพค์ าถามหรือความเห็นในกล่องขอ้ความ และกด “ส่ง” หรือถามค าถาม
ดว้ยการ “เปิดกลอ้งและไมโครโฟน” ซ่ึงเม่ือไดรั้บการอนุญาตจากบริษทัฯ แลว้ ให้ผูถื้อหุ้นเปิดกลอ้ง เปิดไมโครโฟน 
และแจ้งช่ือ-นามสกุล สถานะการเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 
เพื่อให้บริษทัฯ สามารถน ามาบนัทึกลงในรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาตอบ
ค าถามซ่ึงได้รับจากกล่องข้อความและค าถามท่ีผู ้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: 
ir@svi.co.th หรือทางไปรษณียส่์งถึงนกัลงทุนสัมพนัธ์ เฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชบั อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะบนัทึกประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดให้ ผูถื้อหุ้น
รับทราบในรายงานการประชุม ซ่ึงจะเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณาส่งค าถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถื้อหุ้น
งดเวน้ค าถาม หรือความเห็นในประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย 

- เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา บริษทัฯ จะขอพิจารณา
วาระการประชุมถดัไป และเม่ือพิจารณาวาระการประชุมถดัไปแลว้เสร็จ จะยอ้นกลบัมาแจง้ผลของการลงคะแนนของ
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วาระการประชุมก่อนหนา้ให้กบัท่านผูถื้อหุ้นทราบ และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ถือวา่ผลการ
ออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 

เม่ือแจง้วิธีการลงคะแนนเสียงแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เอกสารท่ีใชใ้นการประชุมในวนัน้ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนล่วงหนา้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้   

และก่อนเร่ิมวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเก่ียวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต     
คอร์รัปชนัท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้ ดงัน้ี  

สืบเน่ืองจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย และการน าส่ง
แบบประเมิน 71 ขอ้ตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยแลว้นั้น ในปี 2567 บริษทัฯ 
ไดรั้บการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดงักล่าว
จะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี 30 มิถุนายน 2567 และจะหมดอายใุนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2570 

เม่ือจบการรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ประธานฯ จึงไดเ้ร่ิมการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

ระหว่างการประชุมวาระน้ี ได้มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
22,417,145 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 61 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระ
น้ี 1,659,382,164 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 77.0655 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2567 ตามท่ีไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี
แลว้ ในเอกสารแนบ 1  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 1 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2567 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2567 โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 1,659,382,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 



หนา้ 5 ของ 14 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ล้ีถาวร VP of Corporate Finance M&A Executive รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2567 รวมถึงอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขงบการเงิน รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีกระทบต่อ
บริษทัฯ ทั้งดา้นบวกและดา้นลบอยา่งมีนยัส าคญั  

เม่ือเสนอรายงานจบแลว้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น  

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามว่า  

1. ผูบ้ริหารตั้งเป้ายอดขายปี 2567 ไว ้750 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ท าได ้624 ลา้นเหรียญสหรัฐ ถา้เทียบกบัปีก่อนท่ีท าได ้

655 ลา้นเหรียญสหรัฐ อยากทราบวา่ท่ีรายไดปี้ 2567 ลดลงจากเป้าหมายอยา่งมากนั้น เกิดจากสาเหตุใดเป็นหลกั 

2. แมว้่ารายไดปี้ 2567 จะลดลงกว่าปี 2566 แต่มีก าไรขั้นตน้สูงกว่าจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 9.9 อยากทราบว่า

ผลิตภณัฑต์วัไหนหรือประเภทใดท่ีส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้สูงขึ้นเพียงนั้น  

3. โรงงานท่ีเปิดใหม่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตสินคา้ตวัไหนหรือประเภทไหนและก าลงัการผลิตสามารถ

รองรับยอดขายไดม้ากน้อยเพียงไร จ าเป็นตอ้งเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อรับมือกบัความเส่ียงทางดา้นภาษีการคา้     

ท่ีปรับขึ้นหรือไม่ 

4. รายไดท่ี้ควรรับรู้ในไตรมาส 3/2567 ท่ีถูกเล่ือนไปในไตรมาส 1/2568 นั้นเป็นสินคา้ประเภทไหน เพราะสาเหตุใด 

5. ผูบ้ริหารมีแนวทางในการปรับตวัหรือรับมือกบัความเส่ียงท่ีทางประเทศสหรัฐอเมริกาปรับภาษีการคา้ขึ้นมา

อตัราใหม่ท่ีสูงกว่าเดิมมากอย่างไร และจะป้องกันความเส่ียงทางดา้นปัจจยัการผลิต Raw material sourcing 

อยา่งไร 

6. ผูบ้ริหารเคยตั้งเป้าหมายยอดขายไว ้1,000 ลา้นเหรียญสหรัฐใน 2-3 ปีขา้งหน้าน้ี อยากทราบว่าสถานการณ์

ปัจจุบนัยงัคงเป้าหมายเดิมไวห้รือไม่อยา่งไร และวางกลยทุธ์ใดบา้งเพื่อเพิ่มยอดขายของลูกคา้รายใหม่ท่ีเพิ่งเขา้

มาเร็วๆ น้ี 

 

นายกริช ลีถ้าวร ได้ช้ีแจงเรียงล าดับค าถาม ดังนี้ 
1. เม่ือช่วงกลางปีมีการปรับลดเป้าหมายยอดขายปี 2567 ลงมาเหลือประมาณ 650 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และเหตุผล

ท่ีรายไดล้ดลงมาเกิดจากการท่ีลูกคา้เก็บสต๊อกไวม้าก โดยมีผลกระทบช่วงประมาณไตรมาส 1/2567 

2. แมว้า่รายไดปี้ 2567 จะลดลงกวา่ปี 2566 แต่มีก าไรขั้นตน้สูงกวา่จากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 9.9 ปัจจยัท่ีส่งผลให้

ก าไรขั้นตน้สูงขึ้นนั้น มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก มาจากการท่ีค่าเงินบาทอ่อนลงค่อนขา้งเยอะมีผลท าให้ก าไรขั้นตน้

เพิ่มขึ้น ส่วนท่ี 2 มีลูกคา้ One time  customer เขา้มาซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าปกติ ในระยะยาวคิดว่า อตัรา

ก าไรขั้นตน้จะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 9 ถา้ไม่มีผลกระทบเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  
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3. ณ ปัจจุบนัโรงงานท่ีเปิดใหม่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีก าลงัการผลิตรองรับไดป้ระมาณ 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยพื้นท่ีท่ีมีจ ากัด ถ้าสามารถเพิ่มพื้นท่ีโรงงานได้อีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร ก็น่าจะรองรับการผลิตได้

มากกว่านั้น อาจจะขึ้นไปถึง 150 - 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมีความจ าเป็นหรือไม่ท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิต 

ขึ้นอยู่ว่ามีความตอ้งการจากลูกคา้เขา้มาหรือไม่ ถา้มีก็จะเพิ่มก าลงัการผลิต โดยโรงงานสามารถรองรับสินคา้ได้

ทุกประเภท เพราะสินคา้ทุกประเภทใช้กระบวนการผลิตคล้ายกัน คือมี front end SMT แล้วก็มี back end แต่

โรงงานท่ีสหรัฐอเมริกาจะเน้นในเร่ืองของ Automation เพราะไม่ไดอ้ยากจะใช้แรงงานคนมาก ส่วนสินคา้ท่ีจะ

ส่งออกไปท่ีสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นในเร่ืองของ ป้ายราคาอัจฉริยะ (Electronic shelf labels), กล้องวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ (CCTV), สินคา้กลุ่มยานยนต์ (Automative) แลว้ก็อาจจะมีสินคา้กลุ่มเคร่ืองมือแพทย ์(Medical 

equipment) บา้ง 

4. รายไดสิ้นคา้ท่ีเล่ือนการรับรู้รายไดเ้ป็นสินคา้ในหมวด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่แลว้ไตรมาสท่ี 4 จะ

เป็นไตรมาสท่ีเป็น Low seasonal ของบริษทัฯ เพราะว่าทางยุโรปมีวนัหยุดค่อนขา้งเยอะ แล้วก็มีเร่ืองของ 

Over Stocking จึงท าใหก้ารรับรู้รายไดเ้ล่ือนมารับรู้ในไตรมาสท่ี 1/2568 

5. ส่วนใหญ่การจดัหาวตัถุดิบ ไม่ไดม้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มาจากประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และไตห้วนั และ

บางส่วนมาจากทางยุโรป ฉะนั้น ก็ไม่น่าท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบแพงขึ้น ผลกระทบจากก าแพงภาษี (Tarriff) ก็

อาจจะเกิดการชะลอตวัของ GDP ทัว่โลกซ่ึงคาดว่าจะกระทบกบัความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ แต่ยงัไม่ได้

ประเมินวา่จะกระทบมากนอ้ยเพียงใด  

6. โรงงานของบริษทัฯ สามารถรองรับยอดขายไดถึ้งประมาณ 1,500 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงทุกๆ ปี บริษทัฯ จะมี

ลูกคา้รายใหม่ ประมาณ 5 ถึง 10 ราย โดยลูกคา้ใหม่อาจท ายอดขายในปีแรกๆ ประมาณ 5 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

และภายใน 3 ปี บริษทัฯ ตอ้งพยายามเพิ่มใหไ้ดถึ้ง 20-30 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ  

นางกรกช แร่ทอง สอบถามว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Trump) ส าหรับ
โรงงานในประเทศกมัพูชา  

นายกริช ลีถ้าวร ช้ีแจงว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กบัประเทศกมัพูชาตอนน้ี
ลดลงมาเหลือร้อยละ 10 ส าหรับส่วนท่ีบริษทัฯ ส่งออกจากประเทศกมัพูชาตรงไปท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามียอดส่งออก
ประมาณร้อยละ 2 ซ่ึงบริษทัฯ คิดว่าโรงงานท่ีประเทศกัมพูชายงัเป็นท่ีได้รับความสนใจให้ท าการผลิต เน่ืองจาก
ค่าแรงงานถูกกว่าท่ีประเทศไทย มี Infrastructure ค่อนขา้งดี เพราะโรงงานอยู่ใกลส้นามบิน และโรงงานตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม ซ่ึงในนิคมอุตสาหกรรมก็มีโรงงานของมินิแบร์ Coca-Cola และเป็นทางแกปั้ญหาท่ีดีทางดา้นภาษีส าหรับ
ลูกคา้ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ก็ตอ้งมีมาตรการเตรียมไวล่้วงหน้า ถา้เผื่ออตัราภาษีมีการเปล่ียนแปลง ณ ขณะน้ี บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดรั้บผลกระทบเพราะว่าท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการส่งออกไปท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประมาณ 100 ลา้นดอล
ล่าร์สหรัฐ 

 
ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือวา่วาระน้ีท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2567 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ระหวา่งการประชุมวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้629,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ  63 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระน้ี 1,660,011,164 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 77.0947 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาเก่ียวกบังบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567โดย
ไดร้ายงานว่างบการเงินท่ีเสนอต่อท่ีประชุมน้ีไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดัแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า
งบการเงินดงักล่าวแสดงขอ้มูลท่ีครบถว้นและเช่ือถือไดส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปรวมทั้ง
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ี
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปีท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีอิสระ และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการ
ลงคะแนนดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทัฯ แจ้งต่อท่ีประชุมซ่ึงได้น าเสนอว่าตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดใหใ้นการประชุมใหญ่สามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี
กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามนยัน้ีอาจไดรั้บเลือกให้กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได ้บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 2 กนัยายน 2567 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2567 โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.svi-
hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิมายงั
บริษทัฯ 

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2568 คร้ังน้ี กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งส้ิน 2 
ท่าน คือ นายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ และ นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์โดยทั้งสองท่านติดภารกิจจึงไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้ าเนินการสรรหากรรมการใหม่ 2 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ  ต าแหน่ง 
1. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร  กรรมการอิสระ 
2. นางสาวพรพิมล ปฐมศกัด์ิ  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมทั้งใน
ดา้นคุณสมบติัตาม พ.ร.บ บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอนัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลัน่กรองและสรร
หาของบริษทัฯ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัฯ แล้ว ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศกัด์ิ 
เป็นกรรมการบริษทัฯ โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ี
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางการคา้กบับริษทัฯ  

ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐม
ศกัด์ิ เป็นกรรมการบริษทัฯ แทนนายโสภณ บุณยรัตพนัธ์ุ และ นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์ซ่ึงการแต่งตั้งน้ีไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ โดยทั้งสองท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั
ครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน ไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี
จะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพยแ์ละไม่เป็นผูบ้ริหารในกิจการท่ีมีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางการคา้กบั
บริษัทฯ โดยนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักด์ิ จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เน่ืองจากมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระย่อย 4.1 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้ง นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลการลงคะแนน
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระย่อย 4.2 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวพรพมิล ปฐมศักดิ์  เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ 
ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวพรพิมล ปฐมศกัด์ิ เป็นกรรมการบริษทัฯ โดยมีผลการลงคะแนน

ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คล่ีสุวรรณ เลขานุการบริษทัฯ แจง้ต่อท่ีประชุมโดยได้แจง้ให้ท่ีประชุม
ทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ซ่ึงได้
ท าการเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนในปีท่ีผา่นมาทั้งท่ีเป็นตวัเงินและผลประโยชน์อ่ืนใด ค่าตอบแทนเฉล่ียท่ีปฏิบติัอยู่ใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจท่ีมีขนาดของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ผลการปฏิบติังานภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม    
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นควร
เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2568 โดย
ค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส และ (2) ค่าเบ้ียประชุมจากการเขา้
ร่วมประชุมรายคร้ัง โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบ
ลา้นบาทถว้น) ซ่ึงเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ไดอ้นุมติัไว ้

ค่าตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุม โบนสั ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณา
อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 

ประธานฯ แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉนัทซ่ึ์งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมติัดว้ยเสียงเกินกวา่สองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

    
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายตรีขวญั บุนนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานสรุปต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าเสนอว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมให้ท า
หนา้ท่ีต่อไปอีกก็ได ้ทั้งน้ีจากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรับรอบ
ปี 2568 และเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งส านกังานสอบ
บญัชีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2568 ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียน
ผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

1) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4521 หรือ 
2) นางสาว รสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5659 หรือ 
3) นางสาว สุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 5872 หรือ 
4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 6014 หรือ 
5) นางสาว น ้ามนต ์เกิดมงคลชยั   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 8368 หรือ 
6) นางสาว ณรยา ศรีสุข    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 9188 หรือ 
7) นางสาว วิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 9309  
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โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ ได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ แทน 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัฯ 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) และมี

ค่าสอบบญัชีพิเศษส าหรับสิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นจ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหม่ืน

บาทถว้น) ค่าสอบบญัชีน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการตรวจสอบบญัชี 

บริษทั SVI Austria GmbH บริษทัยอ่ยในยโุรป และ บริษทัโทโฮกุ โซลูชัน่ส์ จ ากดั บริษทัยอ่ยในไทย มีผูส้อบ
บญัชีจากส านักงานในเครือเดียวกนั ส าหรับบริษทัย่อยอ่ืนๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 6 พิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2568 ตามท่ีประธานฯ เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 

   
   วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกริช ล้ีถาวร VP of Corporate Finance M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นโดยน าเสนอวา่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลงัหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและ
ความจ าเป็นอ่ืนๆ ในการบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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 ในรอบปีบญัชี 2567 บริษทัฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นก าไรสุทธิจ านวน 1,378,857,393 บาท 
(หน่ึงพนัสามร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นแปดแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยเกา้สิบสามบาทถว้น) และก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะของบริษทัฯ จ านวน 1,018,689,837 บาท (หน่ึงพนัสิบแปดลา้นหกแสนแปดหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาท
ถว้น)  

 ดว้ยบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษทัฯ 
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 จ านวน 0.24 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นเงินประมาณ 516.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 37.48 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
และร้อยละ 50.73 ของผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปี 2567 อตัราการจ่ายปันผลเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม
การลงทุนจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 65-0101-1-00-1-0 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษี 

• วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล (XD) คือวนัท่ี 22 เมษายน 2568 

• ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวนัท่ี 23 เมษายน 2568 

• โดยมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2568 

ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 เป็นท่ีเรียบร้อย รวมทุนส ารองตามกฎหมาย ณ ส้ินปี 2567 จ านวน 
231,204,338.10 บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามแล้ว ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 7 พิจารณา
อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 

ประธานฯ แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรผลก าไรและอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2567โดยมีผลการลงคะแนนดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 1,660,011,164 เสียง  คิดเป็น   100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็น     0.0000% 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุ้นสอบถาม
ดงัน้ี 

นายอนุกูล ปิยะธนานุกูล สอบถาม ดังนี ้
1. ผลกระทบต่อ supply chain ของบริษทัฯ ในเร่ืองอตัราภาษีขาเขา้ระหวา่งจีน และสหรัฐอเมริกา เช่น จะมีผลต่อ

ตน้ทุน วตัถุดิบ ท่ีตอ้งใชจ้าก จีน แมว้่าทางบริษทัฯ จะมีโรงงานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ และบริษทัฯ มี

แผนบริหารจดัการอยา่งไรต่อเหตุการณ์น้ี 

2. บริษทัคาดการณ์อยา่งไรต่อยอดขายในปีน้ีจากนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกา ทั้งกรณี Worst case , base case, 

best case 

3. ภาวะการเก็บภาษีระหวา่งกนัของสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มของตลาด IP Camera (กลอ้ง

วงจรปิด) ในสหรัฐอเมริกาและตลาดโลกอย่างไรบา้ง จะส่งผลต่อลูกคา้ของบริษทัฯ อย่างไร และบริษทัฯ 

ตอบสนองอยา่งไรต่อเร่ืองน้ี 

นายกริช ล้ีถาวร ไดช้ี้แจงวา่ 
1. หากมีการเก็บภาษีจากประเทศจีนสูง บริษทัฯ คงไม่ไดซ้ื้อวตัถุดิบจากประเทศจีน น่าจะซ้ือจากประเทศไทย 

หรือ หาแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีประเทศอ่ืนเพื่อท่ีจะส่งเขา้ไปท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับฐานการผลิตของบริษทั

ฯ ท่ีประเทศไทยก็ยงัไม่ได้รับผลกระทบจากการท่ีบริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบจากประทศจีน หรือว่าซ้ือตรงจากญ่ีปุ่น 

ไตห้วนัหรือยโุรป อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีการวางแผนการจดัการอยู ่

2. บริษทัฯ ยงัตั้งเป้าหมายยอดขายท่ี 700 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ การท่ีภาษี Tariff สูงขึ้นก็จะส่งผลให้มีการชะลอตวั

ในเศรษฐกิจโลก ก็น่าจะมีผลกระทบกบับริษทัฯ แต่ในทางกลบักนั การท่ีขึ้นภาษี Tariff  ต่อประเทศจีนสูงมาก

ก็อาจจะท าใหลู้กคา้จีนมาสนใจท่ีจะมาผลิตกบัทางบริษทัฯ เพิ่มขึ้นดว้ย 

3. การเก็บภาษีระหว่างกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนจะส่งผลให้มีการชะลอตวั จากการท่ีมี 

Trade war เกิดขึ้น และอาจจะมีลูกคา้ใหม่ๆ มาสนใจผลิตสินคา้กบับริษทัฯ ค่อนขา้งเยอะ ซ่ึงในช่วง 2-3 เดือน

ก็เร่ิมมีมาอย่างต่อเน่ืองแล้ว ในการท่ีบริษัทฯ มีฐานลูกค้าท่ี Diversify ก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีจะสามารถ Maintain 

ยอดขายไดห้รือ ถา้เกิดมีการชะลอตวัก็จะไม่มีผลกระทบมาก 

นายปรีชา ทรัพยกิ์จการ ไดส้อบถามวา่ Opportunity day บริษทัฯ ไดแ้จง้วา่จะมีลูกคา้รายใหญ่ 2 รายจากจีน ขอ
ทราบความคืบหนา้ของลูกคา้ทั้ง 2 รายน้ีดว้ยครับเป็นสินคา้กลุ่มไหน รายไดป้ระมาณเท่าไหร่ แลว้ก็ประมาณการรายได้
รวมทั้งหมดในไตรมาสหน่ึงของปี 2568 เม่ือเทียบกบัไตรมาสหน่ึงของปี 2567 แนวโนม้เป็นอยา่งไร 

นายกริช ล้ีถาวร ช้ีแจงว่าบริษทัฯ มีการเจรจากบัลูกคา้ 2 รายซ่ึงลูกคา้มีความสนใจท่ีจะมาตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศไทย และลูกคา้จีนก็ตอ้งดูเร่ืองฐานภาษีดว้ย ลูกคา้ 2 ราย มีรายหน่ึง อยูใ่นอุตสาหกรรมรถยนต ์อีกราย ก็เป็นใน
อุตสาหกรรม Optical Electronics ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการวางแผนการผลิต แต่ก็อาจจะมีการชะลอตวัเกิดขึ้น จาก
เร่ืองของภาษี และความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น 



หนา้ 14 ของ 14 

นายสมิทธแสง ศุภวานิชนะ ไดส้อบถามวา่  
1. โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบนัมีอตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization Rate) เท่า ไร 

2. ขอทราบ Competitive advantage ท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรม 

3. การเพิ่ม Capacity ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช ้Capex และ ระยะเวลาเท่าไร  

นายกริช ลีถ้าวร ช้ีแจงวา่ 
1. อตัราการใชก้ าลงัการผลิต (Utilization Rate) ยงัค่อนขา้งต ่า เพราะวา่เพิ่งจะเร่ิมการผลิต และบริษทัฯ ยงัเพิ่งเร่ิม

จา้งพนกังาน 

2. คู่แข่งของบริษทัฯ มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นในการท่ีบริษทัฯ มีโรงงานท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือไดว้า่เป็น Major competitive advantage   

3. CAPEX ท่ีใช้ในช่วงแรกเประมาณ 100-150 ลา้นบาท ในการท่ีโรงงานมีความพร้อมอยู่แลว้ (พื้นก็เป็น ESD 

แล้ว และมี Clean room) และพร้อมท่ีจะผลิต ขณะน้ีมีการ Set up back-end process และมีการติดตั้งเคร่ือง 

SMT ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือน  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้ร่วม

ประชุม รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีไดส่้งค าถาม หรือขอ้เสนอะแนะในวนัน้ี 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา  11.10 น.                                               

                        ตรวจทานโดย                                               บนัทึกการประชุมโดย 
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